

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 10 - 16 พ.ย. 2565

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 10 พฤศจิกายน 2565
กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ ยุติเอดส์ภายใน 8 ปี รอบที่ 1 ให้แก่ 13 จังหวัดขับเคลื่อน “จังหวัด ยุติเอดส์” ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดี ทำให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าถึงบริการสุขภาพตรวจเร็ว กราบผลเร็วผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ได้ทันทีและต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัด พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุดรธานี สุโขทัย พัทลุง เชียงราย ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ภูเก็ต นครปฐม และ ลำปาง
- 10 พฤศจิกายน 2565
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระมัดระวัง โรคและ ภัยสุขภาพ ในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดอักเสบและโรคไขหวัดใหญ่ โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น โรคหัด โรคสุกใส สำหรับภัยสุขภาพ ได้แก่ การเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว ภาวะขาดอากาศหายใจจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และ อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

“ โรคไขมาลาเรีย ” หายขาดได้หากรักษาจนครบตามเกณฑ์

จากการรายงานโรคระบาด สัปดาห์ที่ 45 กรมควบคุมโรค (7 พ.ย. – 13 พ.ย. 65) พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไขมาลาเรีย 1 ราย ที่จังหวัดพิจิตร เป็นชายชาวกะเหรี่ยง อายุ 33 ปี เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ประเทศเมียนมาป่วยด้วยโรคไขมาลาเรียดชนิด PLASMODIUM VIVAX รับการรักษาแต่ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การรักษา จากนั้นเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เริ่มมีอาการป่วยเมื่อ วันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีอาการเป็นไข้หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะ ต่อมาเสียชีวิต วันที่ 11 พ.ย. 65 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค สำหรับการรักษาโรคไขมาลาเรียในประเทศไทยนั้นยึดหลักตาม “แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยโรคไขมาลาเรีย พ.ศ. 2564” ของกองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีแผนการรักษาอย่างชัดเจน ตามชนิดของเชื้อที่ก่อโรค และระดับความรุนแรงตามอาการของโรค จึงเน้นย้ำว่าการรักษาจะมีประสิทธิภาพ และหายขาดจากโรคไม่กลับเป็นซ้ำอีกผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือในการเข้ารับการรักษาย่างเคร่งครัด โดยกินยาตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องจนครบ และตรวจเลือดซ้ำตามกำหนด หากมีจะนั้นโรคอาจไม่หายขาดและกลับป่วยซ้ำได้อีก ท้ายสุดอาจถึงเสียชีวิตได้



ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่

จนท.แจ้งอสต.และจนท.สาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้าน โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาหะนำโรค การติดต่ออาการเบื้องต้น และวิธีป้องกันตนเอง หากพบมีอาการเข้าได้กับโรคดังกล่าวควรรีบพบแพทย์ พร้อมให้ประวัติหากเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง และรับการรักษาอย่างรวดเร็ว โดยเน้นย้ำให้ทราบถึงความสำคัญของการรับปะทานยารักษาโรคไขมาลาเรียจนครบตามแผนการรักษาที่กำหนด จึงจะหายขาดและไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ชายแดน

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

อ้างอิง

- <https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/181172/>
- https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=35427
- ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา/ สำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค 10 พฤศจิกายน 2565
- ขอบคุณภาพจาก: <https://mgronline.com/qol/detail/954000051318>